

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่

ระบบเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วยธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีปริมาณมากถึง 2.9 ล้านราย โดยร้อยละ 99.8 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยการช่วยพัฒนาสมรรถนะของวิสาหกิจในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูง การบริหารจัดการธุรกิจตามระบบมาตรฐาน และการปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและนโยบายการค้าสากลซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณให้กับกรมฯ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีจำกัด วมวินที่จัดสรรให้ในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถตอบสนองปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมด เนื่องจาก ปัญหาที่มีความหลากหลาย และปริมาณมาก ดังนั้นเพื่อให้ SMEs และ OTOP สามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการที่สร้างมูลค่าและมีคุณภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือ และปฏิรูป แนวทางการบริหารให้สามารถกระจายการบริการในลักษณะทั่วถึงคุณให้เข้าถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีจำนวนมากถึง 2.9 ล้านรายได้

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
2. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและกระจายการบริการให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ :

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs และ OTOP (Business Development Service Provider: BDSP) ในพื้นที่
- ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider: SP) ในพื้นที่
- เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : กลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กอวพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 02 202 4419

โทรสาร : -

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 -11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม